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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
           นายประกอบ ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  ๑) การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีและ
มอบอ านาจให้ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ นายปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๒) การครบวาระของผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตามที่ นายประกอบ ชาติภุกต์ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้ง นายชลากร อุดมรักษาสกุล รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตว่ันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/๑.๒ เรื่อง... 



๒ 
 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
๑)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ที่มา : การจัดท า ร่าง ประกาศฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มทร.พระนคร ท้ังระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่าลงทะเบียนและน าเสนอผลงาน ค่าจัดท าเล่มฉบับสมบูรณ์ 
เป็นต้น โดยให้ทุนแก่นักศึกษาทุกคนท่ีสอบผ่านหัวข้อการท า
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ท้ังสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยแต่
ละสาขาวิชาสามารถน าไปประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร
นักศึกษาว่า มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนแก่นักศึกษา  

ท้ั ง น้ี  อาจารย์สามารน าผลงานดังกล่าวไปขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ เน่ืองจากประกาศก าหนดไว้ว่า 
ผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณ จะต้องตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูลท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. และอาจารย์สามารถน าผลงานตีพิมพ์ขอรับ
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความได้ 

จึงขอข้อเสนอแนะคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง    
การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มติ : เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามข้อ 
เสนอแนะคณะกรรมการ และน าเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการทบทวนการ 
ให้ ทุ น ส นั บ ส นุ นก ารท า วิ จั ย ท้ั งกลุ่ ม ส าข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และปรับ ร่าง 
ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 

 
กลุ่มวิจัย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
      

 
/ระเบียบ… 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การจัดตั้ง วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Research and Development 

Journal of Area-Based and Community Engagement) 
เนื่องด้วยงานวิจัยเชิงพ้ืนที่มีจ านวนมากขึ้นจากนโยบายการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมและ

ชุมชนของภาครัฐ และหน่วยผู้ให้ทุนทั้ง 7 PMU ต่างก็สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือชุมชน เช่น การวิจัยทางการเกษตร 
การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ/โอทอป การวิจัยเพื่อชุมชน นวัตกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่ และอ่ืน ๆ 
โดยผลงานวิจัยต่าง ๆ ต้องด าเนินการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ครบองค์ประกอบเชิงวิชาการ    
แต่ด้วยวารสารพัฒนาเชิงพ้ืนที่ หรือวารสารรับใช้สังคมยังมีจ านวนน้อย ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนวารสารที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของนักวิจัยในประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความเห็นให้มีการจัดตั้งวารสาร
เพ่ิมข้ึนอีก ๑ วารสาร โดยมีเนื้อหารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธาน ชี้แจง  

วารสารที่น าเสนอเป็นวารสารที่ผสมผสานระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารควรประกอบด้วย การออกแบบดีไซน์ 
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม และต้องน าไปใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์    
แก่ชุมชน เช่น เกิดการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ชุมชน หรือท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น และมีการน าเสนอ      
เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปใช้งานจริงของนวัตกรรมอ่ืนต่อไป จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
 - ชื่อ “วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่” ครอบคลุมถึงลักษณะทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมใช่หรือไม่ ต้องเข้าใจถึงบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้ดี 
 - สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ควรแก้ไขเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 - วารสารฉบับนี้ต้องเกิดประโยชน์แก่ มทร.พระนคร และเครือข่าย เพราะประกอบด้วย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้องน าไปพัฒนาชุมชน ส าหรับค าว่า “เชิงพ้ืนที่”  
จะเป็นการก าหนดเพ่ือสอดคล้องกับแหล่งทุนใช่หรือไม่ ดังนั้นควรพิจารณาว่า วารสารมีความครอบคลุมแล้ว
หรือไม่ จะเป็นการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับชุมชน 
 
 
 
 

/นายธานี... 



๖ 
 

 นายธานี  สุคนธะชาติ เสนอแนะ 
 เห็นด้วยกับการจัดตั้งวารสารฉบับนี้ เพ่ือตอบตัวชี้วัดการประเมินการก าหนดกลุ่ม
สถาบันศึกษา ซึ่ง มทร.พระนคร อยู่ในกลุ่ม ๒ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology 
and Innovation) แต่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and 
Community) อยู่จ านวนมาก จึงขอเสนอปรับชื่อวารสารเป็น “วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน”    
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
 ชื่อวารสารควรกระชับ ครอบคลุมทุกด้าน และสื่อความหมายชัดเจน  

นายชลากร อุดมรักษาสกุล เสนอแนะ 
ชื่อวารสารใกล้เคียงกับวารสารของทุน ABC เดิมคือ วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จึง

อาจจะพิจารณาปรับชื่อ  
 ประธาน  เสนอแนะ  

ขอเสนอชื่อ “วารสารชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมชุมชน” ซึ่งจะสอดคล้องกับ 
แพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า  โปรแกรมที่ ๑๓ 
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ซึ่งจะเป็นการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
สามารถตอบโจทย์พัฒนาชุมชนได้ และต้องมีการพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อถ่ายทอดผลงาน 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  

- ค าว่า “ชุมชน” กับ “เชิงพ้ืนที่” จะซ้ าซ้อนกันหรือไม่  
- การท าวิจัยควรผลการวิจัยควรเพ่ือภาพรวมซึ่งคือ สังคม หรือ เศรษฐกิจในส่วนย่อย

และในส่วนรวมระดับประเทศ 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   

- การก าหนดขอบเขตของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นระดับชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น 
ไม่ใช่ระดับภาค หรือระดับประเทศใช่หรือไม่ ควรมีการก าหนดขอบเขตของวารสารให้ชัดเจน  

- หากต้องการให้มีค าว่า “วิจัย” และ “นวัตกรรม” สามารถก าหนดในเอกสารแนบท้าย
วารสารว่า “จะก่อให้เกิดนวัตกรรม” 
 ประธาน  ชี้แจง  

กรอบที่ก าหนดไว้ ชุมชน คือ จะอยู่ระดับต าบล ระดับภาค หรือระดับประเทศก็ได้ แต่
เน้นไปที่ประชาชนและสังคม 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   

ค าว่า “ชุมชน” จะมีขอบเขตจ ากัด ไม่ใช่ชุมชนระดับประเทศ อาจจะพิจารณาจาก
แนวทางหรือข้อก าหนดของแหล่งทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  เสนอแนะ 
ควรมีการกรอบบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารให้ชัดเจน 
   ประธาน  เสนอแนะ  
- ควรมีการก าหนดชื่อวารสารให้มีความโดดเด่น โดยใส่ keyword ที่ส าคัญเข้าไป 

เพราะชื่อวารสารเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คนสนใจมาตีพิมพ์ 
- เสนอชื่อ “วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่” 

 
 

/นายเวชยันต์… 



๗ 
 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
หากต้องการเน้นค าว่า “นวัตกรรม” ขอเสนอชื่อ “วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชน     

เชิงนวัตกรรม” แต่งานวิจัยหลายๆ งานไม่มีนวัตกรรม จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถตีพิมพ์บทความลงใน
วารสารแคบลง ทั้งนี้ควรพิจารณาว่าจะใช้ชื่อว่าอย่างไรที่จะครอบคลุมบริบททั้งหมดของวารสารฉบับนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ฝ่ายวิจัย เสนอแนะ 

- สรุป keyword ที่ควรต้องมีในชื่อวารสาร เช่น เศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม ชุมชน เป็นต้น 
- เสนอชื่อ “วารสารวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
ขอเสนอชื่อ “วารสารวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชน” หรือ วารสารวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนเชิงนวัตกรรม” 
สรุปรายช่ือวารสารที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ 
1  วารสารวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมเพื่อชุมชน  
2  วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงนวัตกรรม 
3  วารสารวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน 
4  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงนวัตกรรม 
5  วารสารการวิจัยและพัฒนาชุมชน 
6  วารสารวิจัยเพื่อการวิจัยนวัตกรรมโดยชุมชนเป็นฐาน 
7  วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
8  วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 
โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกชื่อ “วารสารวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

ชุมชน” และควรอธิบายความหมายในภาคผนวกให้ชัดเจน และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของวารสาร 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
 ค าอธิบายของชื่อวารสารที่คัดเลือก ค าว่า “นวัตกรรม” ควรเพิ่มค าอธิบาย “เทคโนโลยี
และงานสร้างสรรค์” หรือ Innovative 
 นายธานี  สุคนธะชาติ เสนอแนะ 
 คณะกรรมการประจ า สวพ. ร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสารด้วยหรือไม่ 
 ประธาน  ชี้แจง  
 ขอเรียนเชิญนายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และ นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  และนายธานี      
สุคนธะชาติ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการ โดยจะจัดท าหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ      
ไม่สามารถตีพิมพ์บทความลงในวารสารฉบับนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบจริยธรรมที่ก าหนด 

นายชลากร อุดมรักษาสกุล เสนอแนะ 
 วารสารฉบับนี้ควรรีบด าเนินการเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
 ประธาน  เสนอแนะ  
 - ควรน าการจัดตั้งวารสารของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาอนุมัติ  และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เนื่องจากการด าเนินการจัดท าวารสารฉบับนี้จะใช้งบประมาณ
จากกองทุนเพ่ือการวิจัย มทร.พระนคร ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

/รูปแบบ… 



๘ 
 

 - รูปแบบวารสารเป็น ๑ คอลัมน์ ต่อหน้า โดยก าหนดไว้บทความละไม่ต่ ากว่า ๑๐ หน้า 
 - วารสารฉบับนี้เป็นวารสารออนไลน์อย่างเดียว 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
 วารสารฉบับนี้ควรมีความเชื่อมโยงระหว่างวารสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพ้ืนที่
และชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้าน เพ่ือต่อยอดไปสู่การท าวิจัย             
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและใช้งานได้อย่างแท้จริง 
 นายธานี  สุคนธะชาติ เสนอแนะ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเครื่องดิจิตอล พริ้นติ้ง สามารถพิมพ์
และเรียงเล่ม ซึ่งสามารถจะพิมพ์เล่มวารสารและน าไปมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการและน าเสนอ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
-  ปรับชื่อวารสารเป็น “วารสารวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน” 
-  เพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการประจ า สวพ. ในกองบรรณาธิการ 

-  ปรับรายละเอียดการจัดตั้งวารสารและรูปแบบวารสาร น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ การเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มทร.พระนคร  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับข้อมูลเพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 
จากส านักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ก ากับติดตาม ตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) และรวบรวบข้อมูลผลการด าเนินงาน 
จาก 9 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่  ๒ การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ทั้งนี้ ได้สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวบ่งชี้... 



๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตัวบ่งชี้... 



๑๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตัวบ่งชี้... 



๑๑ 
 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๒ ผลการ… 



๑๒ 
 

๕.๒ ผลการปรับปรุง improvement plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มทร.พระนคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

       
 

       
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนพัฒนา... 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนพัฒนา... 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คณะกรรมการ... 



๑๕ 
 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ  
 นายธานี  สุคนธะชาติ เสนอแนะ 

สวพ. จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้คณะรายงานการเสนอขอจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกทุกเดือน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.๓ การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเบื้องต้น 
(Project brief) การส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งข้อเสนอโครงการ        
เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 6 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

แพลตฟอร์มบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) 

1 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250,000 

2 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ือชุมชน และสังคม 250,000 

แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB) 

3 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักการตลาด ของชุมชนในต าบลปลายโพงพาง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

250,000 

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE) 

4 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียง 
จังหวัดราชบุรี ปีที่ 3 

250,000 

5 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปว่านหางจระเข้ วิสาหกิจชุมชน    
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง จังหวัดสมุทรสาคร 

250,000 

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) 

6 หมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท 250,000 

รวม 1,500,000 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/๕.๔ การ... 



๑๖ 
 

๕.๔ การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของ          
กลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 โครงการแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building 
Community Enterprise Platform : BCE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้ม
พอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่        
๑) การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP ๒) การท า Content Marketing 
๓) การท าสบู่จากสารสกัดใบย่านางแดง และ ๔) การท าเอสเซ้นจากสารสกัดไฮโดรโซลใบย่านางแดง 
โดย ได้ รับ ความอนุ เค ราะห์ วิทยากรผู้ เชี่ ย วชาญ จากคณ ะเทค โน โลยี คหกรรมศาสตร์                  
คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนินงาน
ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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/ระเบียบ... 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.๑ นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ มทร.พระนคร ควรปรับวิธีคิดเรื่องการเสนอ
ของานวิจัย ควรมีการบูรณาการงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาอุปสงค์และอุปทาน 
ให้ตรงกัน หา Economical และควรมีการบูรณาการเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย และน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
ภาคเศรษฐกิจได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และสามารถเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล  
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 6.๒ เลขานุการ นัดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/256๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน 256๔ เวลา 13.30 น. 
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 ๖.๓ นายธานี  สุคนธะชาติ สอบถาม โครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านการ
พิจารณาเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย ชี้แจง การพิจารณาโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่เรียบร้อย หากทราบผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้วจะรีบด าเนินการแจ้งคณะทราบต่อไป 
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 ๖.๔ นายธานี  สุคนธะชาติ สอบถาม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ มีการขยายเวลาด าเนินการหรือไม่ 

นายชลากร อุดมรักษาสกุล ชี้แจง เบื้องต้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม      
รายต าบลแบบบูรณาการ ไม่มีการขยายเวลาด าเนินการจะสิ้นสุดโครงการตามระเวลาที่ก าหนดไว้  

นางสาวเพ็ญจันทร์  หลิมตระกูล ชี้แจง กองคลังจะแจ้งเวียนให้ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ในเดือนกันยายนให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากต้องมีการปิดงบประมาณภายในเดือนกันยายนและส่งเงินส่วนที่เหลือจ่ายคืน
กรมบัญชีกลาง  
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ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                นางสาวรัชนี  ลักษณ์อนันต์กูร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


